



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 31/2542

วันที่ 19

มีนาคม 2542

เรื่อง ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

นายชาญชัย มุสิกสิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรอง
โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคาร
กลาง ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ก่อนนำเสนอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 19-20 มีนาคม นี้ มีรายละเอียด สรุปดังนี้

1. ที่ประชุมเห็นชอบรายงานฉบับแรกที่ทำโดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับ "ระบบ
ระวางภัยทางการเงินและการคลังของประเทศในกลุ่มอาเซียน" รายงานฉบับนี้มีสาระสำคัญ
สรุปได้ ดังนี้คือ (1) ผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจโลก (2) ผลการประเมินเศรษฐกิจ อาเซียน
ในปี 2541 - 2542 (3) การประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจอาเซียนจะฟื้นตัวในปี 2542 (4) ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลทางลบต่อการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจอาเซียน และ (5)
มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ และมาตรการร่วมของอาเซียนเพื่อแก้ไข
ปัญหา
2. ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานถาวรที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบระวางภัยทางการเงินและการคลัง
ขึ้นในสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและทางการเงินจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากประเทศสมาชิก
อาเซียนให้เรียนรู้ เพื่อปฏิบัติการตามระบบระวางภัยฯ ไทยเป็นประเทศในกลุ่มแรกที่จะจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
3. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการร่วมกันเฉพาะด้าน อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้เงินตราสกุลกลางสำหรับประเทศในอาเซียน การศึกษาเพื่อกำหนดระบบภาษีอากรเพื่อ
ลดความแตกต่างระหว่างกัน เป็นต้น
4. ข้อเสนอให้มีทำที่ร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันมาตรการต่างๆ และนำมาตรการดังกล่าวเหล่านั้นให้
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เช่น G-7 และ G-22 รับทราบและให้ความร่วมมือ
5. กำหนดทำที่การประชุมร่วมระหว่างอาเซียน + ญี่ปุ่น และ อาเซียน + ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้
สำหรับอาเซียน + ญี่ปุ่นนั้น จะพิจารณาประเด็นต่าง ได้แก่ (1) การเพิ่มบทบาทของเงินให้เป็น
เงินสกุลหนึ่ง (2) การรับทราบแผนการให้ความช่วยเหลือภายใต้แผนมียาชาวา (3) รับทราบ
ทิศทาง และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจของ
เกาหลีใต้

Posted 19 Mar 1999